

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

Số: /UBND-VX

V/v kiểm tra, rà soát các biển, bảng
quảng cáo có gắn nội dung “OKVIP”

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tuy Phước, ngày tháng 8 năm 2024

Kính gửi:

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;
- Công an huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 1878/SVHTT-Ttra ngày 6/8/2024 của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Bình Định về việc phối hợp công tác chỉ đạo kiểm tra, rà soát các biển, bảng quảng cáo có gắn nội dung “OKVIP”.

Theo thông tin của Bộ Công an: Thời gian qua, tại một số địa phương xuất hiện tình trạng nhiều đối tượng đến các quán ăn, giải khát, tạp hóa, nhà văn hóa..., tặng các vật dụng như cốc nhựa, hộp đựng giấy, hộp đựng đũa, áo phông, ghế đá... có in logo “OKVIP”, một số vật dụng có in thêm nội dung “hôm nay 1 tỷ, ngày mai 1000 tỷ”. Các đối tượng này còn gợi ý chủ cửa hàng nếu có nhu cầu làm biển quảng cáo thì chỉ cần cung cấp thông tin, họ sẽ làm biển miễn phí theo mẫu thiết kế có sẵn. Đa số biển quảng cáo do các đối tượng này cung cấp cho các chủ cửa hàng có hai loại: (1) Loại đứng có chân đặt trước cửa hàng, 1/4 diện tích trên cùng của biển quảng cáo in logo “OKVIP”, phía dưới in tên và nội dung dịch vụ cung cấp của cửa hàng; (2) Loại ngang treo trên cửa, 1/5 bên trái (hoặc bên phải) của biển quảng cáo in logo “OKVIP”, phần còn lại ghi thông tin cửa hàng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xuất hiện loại hình quảng cáo này tại các quán ăn, giải khát, tạp hóa... Khi tìm kiếm thông tin về nội dung “OKVIP” trên biển quảng cáo trên Internet, đa số kết quả tìm kiếm thu được đều hướng đến các thương hiệu “nhà cái” nước ngoài, trang/phần mềm trò chơi trực tuyến có tính chất cờ bạc. Đây chính là hoạt động quảng cáo trá hình, lôi kéo người chơi cờ bạc trực tuyến, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hoạt động vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

UBND huyện đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Công an huyện chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành 814 huyện tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các biển, bảng quảng cáo có gắn nội dung “OKVIP” trên địa bàn mình quản lý; UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các biển, bảng quảng cáo có gắn nội dung “OKVIP” trên địa bàn mình quản lý, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy

định. Báo cáo kết quả kiểm tra về UBND huyện (*qua Phòng Văn hoá và Thông tin huyện*) **chậm nhất đến hết ngày 16 tháng 8 năm 2024** để tổng hợp, báo cáo Sở Văn hoá và Thể thao./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT.UBND huyện (Đ/c Tân);
- Lưu: VT, K5.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hùng Tân